

BÁO CÁO
Công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023;
phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2023

Tiếp nhận Công văn số 512/TTT-PCTN ngày 19/8/2019 của Thanh tra tỉnh về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng;

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (PCTN)

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN

Trong Quý I năm 2023, thực hiện Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 24/01/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 163-KH/HU ngày 13/01/2023 của Huyện ủy Thuận Nam về việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Kế hoạch số 172-KH/HU ngày 21/02/2023 của Huyện ủy Thuận Nam về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 03/02/2023 về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 24/02/2023 về việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 06/3/2023 về việc triển khai Kế hoạch số 172-KH/HU ngày 21/02/2023 của Huyện ủy Thuận Nam về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các Phòng ban, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã đã xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ và cơ quan hàng tháng, lồng ghép vào các Hội nghị do Huyện ủy và UBND huyện tổ chức bằng hình thức quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện và tuyên truyền miệng về pháp luật phòng, chống tham nhũng. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Thông qua đó đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và Nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị

trong phát hiện, xử lý, kịp thời ngăn chặn hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn huyện.

3. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức đơn vị

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động

Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện công khai, minh bạch chính sách, quy định, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, rà soát, cập nhật kịp thời và thực hiện nghiêm túc công tác công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình bằng hình thức niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của UBND huyện, UBND xã; đồng thời, UBND huyện đã cập nhật và công khai 273 thủ tục hành chính trên 21 lĩnh vực thuộc chức năng quản lý cấp huyện. Hàng năm, UBND huyện đều công khai dự toán, quyết toán và được công khai trong các cuộc họp Hội đồng nhân dân.

b) Kết quả xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị luôn tuân thủ các tiêu chuẩn, định mức, chế độ do Nhà nước quy định. Thẩm tra việc quy định chế độ, định mức tiêu chuẩn của cơ quan, đơn vị; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với các quy định của Nhà nước về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Theo đó, hầu hết Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn huyện thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp theo Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc giao quyết định dự toán thu chi ngân sách cấp huyện năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thuộc huyện.

c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương. Các cơ quan, tổ chức đơn vị đã xây dựng và thực hiện công khai những quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong làm việc, tiếp xúc, giải quyết công việc cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp và luôn xem đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời phục vụ cho công tác phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.

Trong Quý I năm 2023, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, duy trì thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức cải tiến tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, thái độ phục vụ người dân được tốt hơn.

d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong Quý I/2023, chưa có trường hợp nào điều động và bổ nhiệm.

đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”. Nhiều lĩnh vực đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, rà soát, cập nhật kịp thời và thực hiện nghiêm túc công tác công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình bằng hình thức niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của UBND huyện, UBND xã.

- 100% các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã đều sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ vào quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư trên phần mềm TDOffice. 100% văn bản đi, đến của huyện, xã đều được số hóa và trao đổi trên môi trường mạng (*trừ văn bản mật*) trên hệ thống phần mềm TD-Office.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đều được trả lương qua tài khoản ngân hàng, một số giao dịch thanh toán khác bên ngoài cũng được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản đúng theo quy định.

e) Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập

Thực hiện Kế hoạch số 4809/KH-UBND ngày 03/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022, Công văn số 1145/TTT-PCTN ngày 06/12/2022 của Thanh tra tỉnh về việc tiếp tục hướng dẫn một số nội dung kê khai tài sản, thu nhập của năm 2022. Ngày 30/12/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Báo cáo số 420/BC-UBND về kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 gửi Thanh tra tỉnh theo quy định. Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập: 72 đơn vị. Số người đã kê khai 164/164 người. Số bản kê khai đã công khai 164 bản, tỷ lệ đạt 100% so với bản đã kê khai.

g) Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình phụ trách: Trong Quý I/2023, trên địa bàn huyện chưa xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.

4. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Không

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng: Không

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra:

Trong Quý I năm 2023, thông qua hoạt động thanh tra phát hiện 02 vụ, như sau:

+ Theo Kết luận thanh tra số 01/KL-UBND ngày 30/01/2023, qua thanh tra phát hiện sai phạm trong thực hiện hợp đồng bắt điện, nước cho các hộ dân tại khu dân cư N10, N11 thuộc thôn Lạc Sơn, xã Cà Ná; ông Lê Kim Hiếu, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh và ông Phan Thành Sơn, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cà Ná có dấu hiệu phạm “*Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng*”, quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*). Ngoài ra, theo hồ sơ xác định tổng số tiền 720.000.000 đồng đã giữ lại của 72 hộ dân. Tuy nhiên, ông Lê Kim Hiếu và ông Phan Thành Sơn chỉ sử dụng 705.026.376 đồng để đưa trước cho ông Phạm Minh Tùng - Giám đốc Công ty TNHH thương mại và xây dựng Khải Trí, còn lại 14.973.624 đồng chưa trả lại cho 72 hộ dân.

Ngày 01/02/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 223/UBND- NC về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định.

+ Theo Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND ngày 30/01/2023, qua thanh tra phát hiện sai phạm trong việc mua sắm 05 cái tivi loại Android tivi, hiệu TCL 55inch 55P618, ông Lê Huỳnh Huy- Hiệu trưởng trường Tiểu học Lạc Sơn đã chiếm đoạt số tiền là 26.315.000 đồng, có dấu hiệu của “*Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản*” quy định tại Điều 355 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (*sửa đổi, bổ sung năm 2017*).

Ngày 01/02/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 222/UBND- NC về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định.

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không

- Kết quả điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng: Không

5. Đánh giá chung

a) Ưu điểm:

Trong Quý I năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực huyện ủy, UBND huyện đến công tác phòng chống tham nhũng đã kịp thời ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023, từ đó nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng. Trong Quý I/2023, đã xử lý chuyển giao 02 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để giải quyết theo quy định. Qua đó góp phần làm trong sạch bộ máy quản lý nhà nước, tạo được niềm tin trong nhân dân đối với chính quyền, làm ổn định tình hình chung ở địa phương.

b) Hạn chế:

- Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật chủ động.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng còn hạn chế; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa thật sự phong phú, đa dạng.
- Trách nhiệm và quyết tâm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2023

1. Tiếp tục tuyên truyền luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; không ngừng quan tâm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN.

3. Đề cao vai trò, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN, lãng phí với việc thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng và quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý.

4. Tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nâng cao công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực để chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao; trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ PCTN; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình quản lý./.

(Gửi kèm thống kê số liệu)

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- TT huyện uỷ; HĐND huyện (báo cáo);
- CT và các PCT UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trương Xuân Vỹ